

# อดหมากข่า

## NEWSLETTER

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด  
ด้วยยุทธศาสตร์ BCG(U2T for BCG)  
ตำบลพะทาย

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

ทีม U2T ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช รองศาสตราจารย์ ดร.นิราศ จันทระจิตร และอาจารย์ ดร.สฤกษ์ดี ศรีขาว ได้จัดกิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG การใช้นาโนซิงค์ พัฒนาคุณภาพเปลือกเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการออกแบบเสื้อและเสริมใยสังเคราะห์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และกิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผลิตภัณฑ์การพัฒนาการออกแบบและลายปัก ผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื้อไทโส้ ด้วยนาโนซิงค์ ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในวันที่ 25-30 สิงหาคม 2565

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์



## ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานบริการวิชาการ "การบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสังคมเชิงพื้นที่"

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวอรอนงค์ คำคนชื่อ เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานบริการวิชาการ "การบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสังคมเชิงพื้นที่" เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของทุกหน่วยงาน ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

